

โครงการอบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (ฟื้นฟู 5 วัน)

วันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2564

ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 4 อาคารตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือพิเศษ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง  
ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Teleconference)

หลักการและเหตุผล

เคมีบำบัดเป็นหนึ่งในวิธีการหลักที่ใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็ง หรือเพื่อควบคุมโรคมะเร็งให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดโดยมีการพัฒนากลุ่มยาเคมีบำบัด วิธีการรักษาใหม่ๆ สูตรยาในการรักษามีความซับซ้อนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โรคมะเร็งที่อยู่ในระยะลุกลามสามารถรักษาได้ผล อัตราการรอดชีวิตยาวนานขึ้น ดังนั้น การพัฒนาบุคลากรผู้ให้การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับเคมีบำบัด ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ ด้านการรักษาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถวางแผนการพยาบาลอย่างครอบคลุมและเหมาะสมทั้งบริบทของผู้ป่วย ครอบครัว ชุมชน หรือนโยบายที่เกี่ยวข้องอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม มาตรฐานและบริการที่เป็นเลิศ

ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการฟื้นฟูความรู้ เข้าใจสถานการณ์และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยมะเร็ง ความก้าวหน้าในการรักษาโรคมะเร็งด้วยเทคโนโลยีใหม่ การบันทึก การจัดการข้อมูลและการนิเทศทางการพยาบาล การเสริมพลังผู้ป่วยและผู้ดูแลระหว่างและหลังครบการรักษา ตลอดจนตระหนักถึงกฎหมาย จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับเคมีบำบัดโดยคาดว่าจะเกิดการพัฒนารูปแบบการติดตามประเมินผลลัพธ์ทางการพยาบาลที่คงไว้ซึ่งมาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัดในเขตบริการที่ 1 และ 2

วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อสามารถ

- 1) อธิบายสถานการณ์โรคมะเร็ง นโยบาย เครือข่ายบริการ/เขตสุขภาพ และระบบบริการสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัดได้
- 2) วิเคราะห์แนวความคิดการรักษาด้วย ยาเคมี (chemotherapy) ยาต้านฮอร์โมน (anti-hormonal therapy) ยามุ่งเป้า (target therapy) การใช้สารชีวภาพ (Immunotherapy) และการแปลผลการตรวจจำเพาะที่สนับสนุนการเลือกเทคโนโลยีทางการรักษา
- 3) นิเทศการพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัดได้

## กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 40 คน โดยผู้เข้ารับการอบรมมีคุณสมบัติ ดังนี้

- เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และ/หรือการพยาบาลและผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งจากสภาการพยาบาล และยังไม่หมดอายุ
- ผ่านการอบรมหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 10 วัน/ 1 เดือน)
- ได้รับใบอนุญาตผ่านการอบรมการให้ยาเคมีบำบัดที่รับรองโดยสภาการพยาบาล ไม่น้อยกว่า 2 ปี และปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับเคมีบำบัดหรือให้การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด
- เข้ารับการอบรมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Teleconference) ตลอดระยะเวลาการอบรม

**พื้นที่เป้าหมาย** โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

12 จังหวัดภาคเหนือในเขตบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1,2 และโรงพยาบาลภาครัฐและเอกชนที่สนใจ

วัน เวลา สถานที่ วันที่ 29 มีนาคม – 2 เมษายน 2564

ถ่ายทอดการอบรมจากห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 4 อาคารตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือพิเศษ  
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มงานวิชาการพยาบาล ภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

## เงื่อนไขการได้รับคะแนน CNEU การอบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็ง ที่ได้รับยาเคมีบำบัด (ฟื้นฟู 5 วัน) ตามเกณฑ์ของสภาการพยาบาล

1. ผู้เข้าประชุมจะต้องมีเวลาเข้าประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของชั่วโมงประชุมทั้งหมด ซึ่งจะพิจารณาหลักฐานประกอบ ดังนี้
  - 1.1 ผู้เข้าประชุมจะต้องเปลี่ยนชื่อผู้ใช้งานของโปรแกรม WebEx Meeting ให้เป็นรูปแบบของเลขที่เอกสาร และชื่อพร้อมนามสกุลจริงตามใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสภาการพยาบาล ซึ่งเลขที่เอกสารสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง โดยมีตัวอย่างดังเช่น 001 นางสาวทดสอบ ระบบ
  - 1.2 พิจารณาจำนวนเวลาการเข้าใช้งานและสถานะออนไลน์โปรแกรม WebEx Meeting ของผู้เข้าประชุม
  - 1.3 พิจารณาจากจำนวนครั้งของการสุม่บันทึกจอภาพของผู้เข้าประชุมที่มีรูปใบหน้าของผู้เข้าประชุมอย่างชัดเจน โดยจะทำการสุม่บันทึกจำนวน 10 ครั้งในช่วงระยะเวลาของการประชุม
2. ผู้เข้าประชุมสามารถดาวน์โหลดใบประกาศนียบัตรได้จากเว็บไซต์ของโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง หากผลการพิจารณาเวลาเข้าประชุมผ่านตามเกณฑ์ตามข้อ 1
3. ผู้เข้าประชุมสามารถเข้าใช้โปรแกรม WebEx Meeting จากสถานที่ใดก็ได้ตามความสะดวกของแต่ละบุคคล และเพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุด ควรเป็นสถานที่ที่ปราศจากสิ่งรบกวนทั้งทางเสียงและบุคคลอื่น และผู้เข้าประชุมยังสามารถเข้าใช้งานโปรแกรม WebEx Meeting จากอุปกรณ์ใดๆ ก็ได้ทั้งคอมพิวเตอร์และสมาร์ตโฟน แต่จะต้องเข้าใช้งานโปรแกรมได้ไม่เกิน 1 อุปกรณ์เท่านั้น รวมไปถึงไม่อนุญาตให้ส่งต่อหรือแชร์ห้องประชุมให้กับบุคคลอื่น หากโรงพยาบาลตรวจสอบพบการกระทำดังกล่าว จะเป็นเหตุให้ผลการพิจารณาคะแนน CNEU ไม่ผ่านเกณฑ์พิจารณาได้
4. เพื่อให้การเข้าใช้งานโปรแกรม WebEx Meeting เป็นไปได้ด้วยความสะดวก ผู้เข้าประชุมที่มีข้อความหรือยังไม่เคยใช้โปรแกรม ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลาประมาณ 15.00 – 18.00 น. ให้ผู้เข้าประชุมติดตั้ง และทดลองเข้าใช้โปรแกรม โดยโรงพยาบาลมะเร็งลำปางจะประกาศลิงค์ของการทดสอบให้ก่อนการทดสอบ
5. ผู้เข้าประชุมสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมได้จากเว็บไซต์ของโรงพยาบาลในรูปแบบไฟล์ pdf เพื่อใช้ประกอบการประชุมได้ (ในบางหัวข้อการประชุมอาจจะเปิดให้ดาวน์โหลดภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นแล้ว)

กำหนดการอบรมโครงการอบรมระยะสั้นการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (ฟื้นฟู 5 วัน)  
วันที่ 29 มีนาคม - 2 เมษายน 2564 เวลา 08.00-16.00 น. ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Teleconference)

ณ ห้องประชุมลีลาวดี ชั้น 4 อาคารตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือพิเศษ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง

ว/ด/ป	08.00-08.30 น.	09.00-10.00 น.	10.00-12.00 น.	พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00-13.00 น.	13.00-16.00 น.	
จันทร์ 29 มีนาคม 2564	ลงทะเบียน แนะนำระเบียบการอบรม online 08.30-09.00 น. พิธีเปิดผู้อำนวยการพ.	นโยบายระบบบริการ สุขภาพสาขาโรคมะเร็ง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลมะเร็ง ลำปาง	สมรรถนะพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง ที่ได้รับยาเคมีบำบัด พว.วิลาวัลย์ เชิงปัญญา โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง			New systemic treatment in solid tumor นพ.อมร ตามไท โรงพยาบาลลำปาง
อังคารที่ 30 มีนาคม 2564	08.00-10.00 น. Immunotherapy พญ.สิริกุล ศรีฤทธิ์ชิงชัย โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง		10.00-12.00 น. กลไกการดื้อยา ปฏิกริยาต่อกันของยา สารอาหารที่มี ผลกระทบต่อหรือยับยั้งการทำงานของยาเคมีบำบัด ว่าที่ รต. ภก.จาดุรินทร์ เสียงดี โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง		13.00-14.30 น. อาการและอาการข้างเคียงของยาเคมี ยาด้านฮอร์โมน ยามุ่งเป้า ภญ.อาทิตยา สิ้นสุริยศักดิ์ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง	14.30-16.00 น. การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับยาเคมี ยาด้านฮอร์โมน ยามุ่งเป้า พว.ยุพาวรรณ แก้วอินดิ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง
พุธที่ 31 มีนาคม 2564	08.00-10.00 น. การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัย ว่าที่ รต. ภก.จาดุรินทร์ เสียงดี โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง		10.00-12.00 น. การจัดหน่วยบริการเคมีบำบัดตามมาตรฐานความ ปลอดภัย พว.ยุพาวรรณ แก้วอินดิ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง		13.00-15.00 น. แนวทางการรับส่งต่อผู้ป่วยมะเร็งเพื่อรับ ยาเคมีบำบัดในเขตสุขภาพที่ 1,2 พว.สุพัตรา ธารารักษ์ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง	15.00-16.00 น. อภิปรายหัวข้อ “สิทธิการรักษา การ เบิกจ่าย ที่เกี่ยวข้องกับโรคมะเร็ง” -นางสาวชุติกานต์ สุริยะ -นายณัฐธร มโนวร สปสช.เขต 1 เชียงใหม่
พฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564	08.00-10.00 น. การนิเทศ การบริหารจัดการด้านการบริหารยาเคมี บำบัดอย่างปลอดภัย พว.ยุพาวรรณ แก้วอินดิ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง		10.00-12.00 น. กฎหมาย/ จริยธรรม ที่เกี่ยวข้องกับบริการสุขภาพ ผู้ป่วยมะเร็ง อาจารย์ ดร.ยงยุทธ แก้วเต็ม วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครลำปาง		13.00-16.00 น. อภิปราย หัวข้อ “บทบาทพยาบาลในการเสริมพลังผู้ป่วยและครอบครัว และการ ดูแล/ ติดตามผู้ป่วยภายหลังครบการรักษา” พว.ปานจิตร วงศ์ใหญ่/พว.กฤษณี ปะอินทร์/พว.เสาวนีย์ จิณะไชย พว.วิลาวัลย์ เชิงปัญญา ผู้ดำเนินรายการ	
ศุกร์ที่ 2 เมษายน 2564	08.00-10.00 น. เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บตัวชี้วัดด้านเคมี บำบัดของระบบบริการสุขภาพสาขามะเร็ง พว.กาญจนา ดาวประเสริฐ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง		10.00-12.00 น. นวัตกรรมและความก้าวหน้าทางการพยาบาลผู้ป่วย โรคมะเร็งด้วยเคมีบำบัด พว.กฤษณี ปะอินทร์ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง		13.00-16.00 น. อภิปราย หัวข้อ “การบริหารยาเคมีบำบัด ยุค New normal” พว.วารุณี วังชัย/พว.กฤษณี ปะอินทร์/พว.เสาวนีย์ จิณะไชย พว.วิลาวัลย์ เชิงปัญญา ผู้ดำเนินรายการ	

หมายเหตุ: พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.00 น และ 14.30 น.